

Số: 64/BC-HĐND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV

Thực hiện quy định tại Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh do UBND tỉnh và Công ty Điện lực Đắk Nông chuyển đến, như sau:

#### I. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh giải quyết 50 kiến nghị của cử tri; chuyển Công ty Điện lực Đắk Nông giải quyết 09 kiến nghị. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết 50/50 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%; Công ty Điện lực Đắk Nông giải quyết 09/09 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy:

#### 1. Về thời gian giải quyết kiến nghị của cử tri

*Thứ nhất*, đối với Công ty điện lực tỉnh: Ngày 07/12/2021 Thường trực HĐND tỉnh ban hành Công văn số 214/HĐND-VP, đề nghị giải quyết 09 kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực điện lực, ngày 23/12/2021 Công ty Điện lực tỉnh đã có văn bản trả lời 09/09 kiến nghị<sup>1</sup>, các kiến nghị của cử tri được Công ty Điện lực giải quyết kịp thời, nội dung trả lời đầy đủ, rõ ràng, đã nêu ra được những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đưa ra phương án, lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng kiến nghị của cử tri.

*Thứ hai*, đối với UBND tỉnh: Về thời gian xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri: Ngày 07/12/2021 Thường trực HĐND tỉnh ban hành Báo cáo số 204/BC-HĐND đề nghị UBND tỉnh trả lời, giải quyết 50 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. Tuy nhiên đến ngày 25/3/2022 Thường trực HĐND tỉnh mới nhận được báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND tỉnh<sup>2</sup>. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị kéo dài gần 04 tháng, bên cạnh đó vẫn còn một số kiến nghị chưa được trả lời, giải quyết<sup>3</sup>, Thường trực HĐND tỉnh đã 02 lần ban hành công văn đôn đốc<sup>4</sup> đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết. Việc chậm trả lời đã ảnh hưởng đến công tác tiếp

<sup>1</sup> Công văn số 8012/ĐNoPC-KH&VT ngày 23/12/2021.

<sup>2</sup> Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh.

<sup>3</sup> 01 ý kiến của cử tri xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil và 01 ý kiến của cử tri xã Đạo nghĩa, huyện Đắk R'Lấp.

<sup>4</sup> Công văn số 17/HĐND-VP ngày 16/02/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3; Công văn số 68/HĐND-VP ngày 22/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3.

xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước, sau các kỳ họp và phần nào ảnh hưởng niềm tin của cử tri, nhân dân đối với đại biểu HĐND, chính quyền địa phương.

## **2. Về kết quả giải quyết của UBND tỉnh**

Qua nghiên cứu báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên trong 50 kiến nghị cử tri gửi đến vẫn còn một số kiến nghị chưa được UBND tỉnh trả lời thỏa đáng, chưa đưa ra được lộ trình và thời gian giải quyết cụ thể. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát 02 kiến nghị của cử tri tại huyện Tuy Đức và huyện Krông Nô, cụ thể:

*Thứ nhất*, tại huyện Krông Nô: Thường trực HĐND tỉnh khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đăk Drô, xã Buôn Choah về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết vấn đề xe chở cát quá tải trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô và trên tuyến đường vào xã Buôn Choah (tuyến đường mới được đầu tư xây dựng); chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu sớm hoàn thiện việc thi công sửa chữa một số đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 28, đặc biệt là đoạn qua xã Đăk Drô (đoạn từ cầu buôn 9 đến ngã 3 trường mầm non Họa My) để thuận tiện cho người dân đi lại.

Nội dung trên được Sở Giao thông Vận tải trả lời: “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và các đợt mưa bão làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, thời tiết khô ráo thuận lợi cho việc triển khai thi công, Sở GTVT đã chỉ đạo Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào hoạt động. Đối với vấn đề xe chở cát quá tải, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát xe quá tải trên các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ. Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng (10 người quản lý trên 3 tuyến quốc lộ và 6 tuyến tỉnh lộ, với tổng chiều dài là 639km). Vì vậy, công tác kiểm soát xe quá tải còn khó khăn, chưa phát hiện kịp thời để xử lý triệt để vi phạm về quá tải”.

Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: việc sửa chữa và khắc phục đoạn tuyến Quốc lộ 28, đặc biệt là qua địa bàn xã Đăk Drô đã cơ bản hoàn thành, đoạn từ cầu buôn 9 đến ngã 3 trường mầm non Họa My đã thi công xong, thông thoáng, người dân đi lại an toàn. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Krông Nô, đặc biệt là một số đoạn tuyến Quốc lộ 28 tình trạng xe chở cát quá tải vẫn diễn ra thường xuyên, ngang nhiên lưu thông giữa ban ngày mà không có lực lượng chức năng nào kiểm tra, kiểm soát. Việc xe chở cát quá tải lưu thông khiến nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 28 xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn không có mương và cống thoát nước gây ú đọng nước vào mùa mưa, người dân đi lại rất khó khăn, như đoạn qua thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên; đoạn qua thôn Phú Lợi, xã Đăk Nang; đoạn thuộc địa bàn xã Năm N’Đir....

*Thứ hai*, tại huyện Tuy Đức: Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Dũng, thôn 6; Nguyễn Văn Ba, thôn 8; Nguyễn Văn Thái, bon Bu Ndrung, xã Đăk Búk So về việc tuyến Quốc lộ 14C đi từ huyện Đăk Song qua địa bàn thôn 6, thôn 8 và bon Bu Ndrung được đầu tư làm mới nhưng từ khi khởi công cho đến nay vẫn còn một số hộ dân tại

thôn 6, thôn 8, bon Bu Ndrung chưa được đền bù diện tích đất, tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi làm đường. Tại bon Bu Ndrung, mương thoát nước dẫn thẳng xuống ao cá của người dân (hộ ông Nguyễn Văn Thái), khi trời mưa nước cuốn đất đá, rác thải chảy trực tiếp vào ao. Đặc biệt trong lúc thi công rải nhựa đường, mưa lớn đã hai lần cuốn nhựa đường chảy trực tiếp xuống ao cá, váng nhựa đường phủ kín mặt nước làm chết cá và gia cầm nuôi (ngỗng). Tổng diện tích ao cá bị ảnh hưởng trực tiếp trên 04 sào. Gia đình đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nội dung trên, UBND huyện Tuy Đức trả lời: “ UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2 khi nhà nước thu hồi đất để nâng cấp mở rộng đường, sau khi hoàn thiện phương án sẽ trình thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa phê duyệt chi trả giai đoạn 1. Đối với ý kiến của ông Nguyễn Văn Thái, hiện nay chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tiến hành đo đạc bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng bổ sung đối với phần diện tích ao ảnh hưởng bởi dự án. Khi có bản đồ sẽ thực hiện các bước giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ theo quy định”.

Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy tuyến Quốc lộ 14C đi từ huyện Đắk Song qua địa bàn thôn 6, thôn 8 và bon Bu Ndrung, xã Đắk Buk So được đầu tư làm mới khang trang, thông thoáng. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất làm mương thoát nước, phần đất này bị giải tỏa không nhiều, chỉ giáp với bờ rào của các hộ dân, nhưng các hộ dân vẫn không tự nguyện hiến đất làm ảnh hưởng đến việc thi công mương thoát nước. Vấn đề này đã được UBND xã và ban tự quản thôn thuyết phục vận động để người dân tự nguyện hiến đất. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Thái, bon Bu Ndrung kiến nghị chủ thi công thiết kế mương thoát nước dẫn thẳng xuống ao cá làm cá chết, nội dung này lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thống nhất phương án bồi thường hết diện tích ao cá bị nước trên đường chảy xuống gây ngập ao (khoảng 03 sào) và đã được ông Nguyễn Văn Thái đồng ý.

### **3. Một số kiến nghị của cử tri chưa được trả lời, giải quyết thoả đáng**

Qua theo dõi, nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy một số kiến nghị của cử tri chưa được trả lời, giải quyết thoả đáng như sau:

*Một là:* Cử tri các thôn, bon và UBND xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị : UBND xã Đắk Nia đã tiến hành rà soát các vướng mắc liên quan đến quy hoạch 1292, quy hoạch trọng tâm trên địa bàn xã và đã có báo cáo đầy đủ cần điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với việc sử dụng đất tại địa phương để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn gửi về UBND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đề nghị được điều chỉnh cụ thể quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022; người dân có ý kiến sớm điều chỉnh quy hoạch 1292 để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay quy hoạch 1292 vẫn chưa được điều chỉnh, dẫn đến nhân dân không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm điều chỉnh quy hoạch

1292, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được chuyển đổi mục đích đất ở, vì mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung trên, UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời như sau: “Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố Gia Nghĩa đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Gia Nghĩa, đã báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương cập nhật, điều chỉnh sang mục đích sử dụng đất ở đối với một số vị trí vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Gia Nghĩa và sẽ thông báo để các thôn, bon và UBND xã Đăk Nia biết khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Tuy nhiên nội dung này UBND thành phố trả lời còn chung chung, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện các nội dung trên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn được thực hiện như thế nào và thời gian nào được chuyển đổi, có thông báo cụ thể để người dân biết thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo quy định, hạn chế tình trạng phản ánh, kiến nghị nhiều lần về cùng một nội dung.

*Hai là:* Kiến nghị của cử tri Nguyễn Duy Hoàng, tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa: Việc quy hoạch Trường Cao đẳng Cộng đồng Đăk Nông kéo dài từ năm 2010 đến năm 2021, lần đầu 15 ha; lần hai 30 ha; lần ba lại tiếp tục điều chỉnh mở rộng 35 ha. Thời gian quy hoạch giải toả đã hơn 12 năm, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực thực hiện dự án, nhất là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông không thể thực hiện bê tông hoá. Hiện nay đường hư hỏng, xuống cấp, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết, sớm triển khai xây dựng trường, xây dựng tuyến đường giao thông trong khu quy hoạch, khu vực người dân sinh sống để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nội dung trên, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trả lời: “Hiện nay, Ban đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Dự kiến trong năm 2022, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tiến hành thi công tuyến đường trên để cho bà con nhân dân thuận lợi trong việc đi lại”.

Đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết kết quả thực hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; thời gian thi công tuyến đường trên.

*Ba là:* Kiến nghị của cử tri Lê Thị Nga, thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đăk R'lấp: Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc quy hoạch của khu vực khai thác Alumin, việc quy hoạch phải có bản đồ quy hoạch rõ ràng và công khai trước nhân dân; nhiều khu quy hoạch treo, không thực hiện, trong khi nhiều hộ dân đã sinh sống hơn 30 năm nhưng đến nay vẫn chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất.

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: “Sở đã phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, UBND huyện Đăk R'lấp, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Đăk R'lấp và Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV để tiến hành bàn giao mốc ranh giới mỏ Bô xít Nhân Cơ để thực hiện quản

lý bảo vệ ranh giới mở, cũng như kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc trong khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản”.

Đối với nội dung trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay. Phương án giải quyết cho các hộ dân có đất nằm trong khu quy hoạch đã sinh sống hơn 30 năm nay ra sao, đủ điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không.

**Bốn là:** Kiến nghị của cử tri xã Đắc Lao, huyện Đắc Mil: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, khảo sát sớm nâng cấp đập Đắc Mbai để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu vào mùa khô, phục vụ sản xuất của người dân trên địa bàn.

Nội dung trên, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trả lời: “sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí, thì Công ty tiến hành nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”.

Đối với nội dung trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, Công ty có đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện hay không, đến nay đã được bố trí kinh phí chưa, cho biết cụ thể thời gian tiến hành nạo vét lòng hồ, nâng cấp đập Đắc Mbai.

## **II. Đánh giá chung**

Việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện. Các nội dung trả lời, giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, còn một số Sở, ngành trả lời, giải quyết chậm, UBND tỉnh phải ban hành văn bản đôn đốc nhiều lần<sup>5</sup> dẫn đến không đảm bảo thời gian để trả lời cho cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri tiếp theo; chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra, theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri dẫn đến kết quả trả lời, giải quyết đạt hiệu quả chưa cao, chưa nêu rõ thời gian, lộ trình giải quyết nên một số lĩnh vực cử tri còn kiến nghị nhiều lần.

Sau các đợt tiếp xúc cử tri vẫn còn tình trạng Thường trực HĐND và UBND tỉnh cấp huyện tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đề nghị cấp tỉnh trả lời, giải quyết dẫn đến thời gian giải quyết chậm do phải chuyển ý kiến qua nhiều cấp, nhiều ngành thực hiện.

## **III. Đề xuất, kiến nghị**

### **1. Đối với UBND tỉnh**

- Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trả lời, giải quyết cụ thể 04 ý kiến của cử tri đã nêu tại mục 3 phần I của báo cáo này, đưa ra giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện để cử tri được biết.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng tiến độ khi nhận được báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

- Quan tâm xem xét, quyết định một số nội dung do các Sở, ngành, UBND

<sup>5</sup> UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 7355/UBND-TCD ngày 17/12/2021, Ngày 14/01/2022 UBND tỉnh có văn bản số 239/UBND-TCD đôn đốc các Sở, ngành trả lời, giải quyết. Tuy nhiên đến ngày 25/3/2022 Thường trực HĐND tỉnh mới nhận được Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh (Báo cáo số 160/BC-UBND).

cấp huyện đề xuất nhằm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chậm tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

## **2. Đối với Sở Giao thông vận tải**

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Krông Nô tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe chở cát quá tải lưu thông trên Quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Krông Nô), xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; có phương án giám sát, theo dõi nhằm hạn chế xe chở cát quá tải trên địa bàn huyện Krông Nô.

- Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn để sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh.

## **3. Đối với Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh**

Tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi địa bàn ứng cử, kịp thời đề xuất Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV. Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng DN;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Xuân Trung**